



ชื่อ : นางสาวบุษเมษ สุขสมหมาย

ศิษย์เก่า : คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปัจจุบัน : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สท่าวิศวกรรม (ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)

- ภูมิปัญญา

- อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา

- ประวัติการศึกษา

- ❖ University of Durham, England

- Master of Arts in Management (2006 – 2007)

- ❖ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เกียรตินิยมอันดับ 1 (2543 – 2547)

- ความสามารถพิเศษ

อะไรที่เรียกว่าความสามารถพิเศษ.... สิ่งที่เราทำได้แต่คนอื่นทำไม่ได้ หรือสิ่งที่คนอื่นทำได้แต่เราทำไม่ได้ จากมุมมองส่วนตัวแล้วไม่ได้คิดเช่นนั้น เพราะมนุษย์ทุกคนเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดบนโลกนี้ ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับมนุษย์ ทุกคนต่างมีความพิเศษอยู่ในตัวทั้งนั้น ขอให้เรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริง ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ ฉะนั้นจงภูมิใจที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์มหัศจรรย์

- การวางแผนชีวิตและความสำเร็จ

“เดินหมากรุกยังต้องคิด แล้วหากชีวิตจะไม่คิดได้อย่างไร” (ขงเบ้ง)

การวางแผนเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับทุกๆ อย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิต การวางแผนเปรียบเสมือนกับเข็มทิศชีวิต หากเราหลงทางอยู่ในป่าโดยปราศจากเข็มทิศ เราก็ยังคงวนเวียนอยู่ในป่านั้น แล้วไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่เราจะเจอทางออก บางคนอาจจะใช้เวลา 1 ปี, 10 ปี หรืออาจจะต้องใช้เวลานานทั้งชีวิต

เฉกเช่นเดียวกับการดำเนินชีวิตโดยปราศจากการวางแผน เราก็ยังคงต้องวนเวียนเจอกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ นานา ซึ่งเราก็จะไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่เราจะประสบความสำเร็จ เช่นนั้นแล้ว การวางแผนชีวิตที่ดีจะเป็นเข็มทิศที่นำทางไปสู่ความสำเร็จ

อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จในชีวิตในแต่ละมุมมองที่มองย่อมแตกต่างกัน อยู่ที่ว่าจะตั้งนิยามของความสำเร็จของเราด้วยตัววัดอะไร ถ้าวัดจากตนเองก็อย่างหนึ่ง ให้คนอื่นเป็นคนบอกก็อีกอย่างหนึ่ง

ดังนั้นถ้าเราอยู่ในสังคมที่แย่มุมมองแย่งๆ ถึงแม้ความสำเร็จในตัวเราเองจะบรรลุผลแล้ว แต่คนอื่นอาจมองว่าไม่ประสบความสำเร็จก็เป็นได้ เช่น บางสังคมที่ชอบวัดคนด้วยผลการเรียน คนที่ได้เกรดเฉลี่ย 4.00 อาจจะถือว่าประสบความสำเร็จในเรื่องการเรียน แต่ก็ไม่มีอะไรมาเป็นหลักประกันได้ว่า เขาคอนั้นจะถือได้ว่าประสบความสำเร็จในชีวิตหรือไม่ ฉะนั้นความสำเร็จขึ้นอยู่กับเราจะเอาอะไรมาเป็นตัววัดเท่านั้นเอง

- เป้าหมายชีวิต

คิดดี ทำดี

ทำให้มันสำเร็จ และเป็นจริงทุก ๆ วัน

ทีละอย่าง สองอย่าง ไม่เป็นไร

รอเพียงโอกาสและเวลา

คุณก็จะสำเร็จ.....ได้ไม่ยาก

ร้อยดี.....เริ่มได้ด้วยก้าวแรกเสมอ (พุทธทาสภิกขุ)

วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือ คิดในสิ่งที่ดี และตั้งเป้าหมายที่จะบอกตัวเองว่าเราประสบความสำเร็จวันนี้ด้วยเรื่องอะไร และสามารถทำได้ทุกวัน เพียงแค่วันละเรื่อง นั่นก็เพียงพอทำให้คุณก็เป็นคนมีความสุขกับความความสำเร็จรายวัน

เริ่มต้นด้วยการตั้งเป้าหมายเล็กๆ ก่อน แล้วค่อยๆ ขยายให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ เราสามารถตั้งเป้าหมายได้กับทุกเรื่อง เช่น ต้องนั่งสมาธิให้ได้วันละ 30 นาที, ต้องเก็บเงินให้ได้วันละ 100 บาท, ต้องกินเจให้ได้อย่างน้อย 10 วันต่อ 1 ปี เป็นต้น

เป้าหมายที่ดีควรจะไม่ง่ายเกินไป ไม่ยากเกินไป มีการกำหนดเวลาชัดเจน หากเราสามารถพิชิตเป้าหมายเล็กๆ รายวันได้ ก็จะเป็นการฝึกวินัยตัวเองเพื่อให้มุ่งมั่นและตั้งใจในการพิชิตเป้าหมายใหญ่ๆ ในชีวิตได้เช่นกัน

- งานปัจจุบัน

❖ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหพันธ์วิศวกรรม (ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)

รับสร้าง ซ่อม พับ กัดเฟือง กลึงอุปกรณ์เครื่องจักรหนัก, เครื่องจักรกลโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด, งานโครงสร้าง, งานสแตนเลส และโลหะทั่วไป

บริษัท พลัสจี จำกัด (ผู้จัดการทั่วไป) เป็นการร่วมลงทุนกับนักธุรกิจชาวญี่ปุ่น

รับปรับสภาพน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ และจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ

❖ ปัจจัยที่ทำให้ประสบผลสำเร็จ

สิ่งที่ทำให้มีทุกวันนี้ได้ก็คือ ทุกๆ อย่างที่หล่อหลอมความเป็นตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางวัฒนธรรม การที่ไม่คิดว่าตัวเองเก่งเสมอ และที่สำคัญที่สุดคือ ครอบครัว

สิ่งแรก ต้องขอบอกก่อนเลยว่าโชคดีที่มีโอกาสไปศึกษาปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษ ทำให้เราได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมมากมาย ซึ่งเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตปัจจุบันได้ ไม่ว่าจะเป็นความมีระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา การให้ความสำคัญกับผู้ด้อยโอกาส (คนพิการ) การแยกแยะเรื่องส่วนตัวและเรื่องงานออกจากกันโดยสิ้นเชิง

สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ การที่ได้ลองใช้ชีวิตด้วยตัวของตัวเองจริงๆ ในสถานที่ที่ต่างวัฒนธรรม ต่างภาษา ต่างศาสนา ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่คุ้นชิน และท้าทายมาก

จากที่เมื่อก่อนเราอยู่ที่เมืองไทยมีแต่ความสะดวกสบาย จะไปไหนมาไหนก็ขับรถยนต์ไปโดยใช้เวลาไม่นานก็ถึงที่หมาย ไม่ต้องทำอะไรด้วยตัวเอง แต่เมื่อไปอยู่ที่อังกฤษแล้ว ใช้ชีวิตแบบคนละขั้วโดยสิ้นเชิง

ต้องเดินไปมหาวิทยาลัยทุกวัน โดยใช้เวลา 1 ชั่วโมงในการไป และอีก 1 ชั่วโมงในการเดินกลับ ยิ่งไปกว่านั้นทางเดินไม่ใช่แค่เป็นทางเรียบๆ ต้องเดินขึ้นเขาลงเขาอีก ต้องซักผ้า รีดผ้า ทำกับข้าวเองทุกอย่าง อีกอย่างต้องไปทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารไทย ได้แต่งชุดไทย ทั้งๆ ที่อยู่เมืองไทยไม่เคยทำมาก่อนเลย แต่นั่นก็เป็นการฝึกความอดทน ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้น ได้เข้าใจถึงโลกความเป็นจริงอย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำรงชีวิตได้ด้วยตนเอง

“ในโลกนี้ ไม่มีคนไหนเก่งไปตลอดกาล วันนี้คุณอาจเก่งแต่พรุ่งนี้ อาจมีคนเก่งกว่าคุณ เพราะฉะนั้น คนใดก็ตามที่ภูมิใจว่า ตนเองเก่ง จงจำเอาไว้ได้เลยว่า ความหยวนะใกล้มาถึงตัวคุณแล้ว ความโง่ก็ปลุกขึ้นมาใกล้ตัวคุณแล้ว” (ธนิษท์ เจียรนนท์)

อีกอย่างที่ทำให้เราประสบความสำเร็จก็คือ อย่าคิดว่าตัวเองเก่งเสมอ เพราะนั่นจะเป็นการทำร้ายตัวเองโดยทางอ้อม เราจะปิดกั้นตัวเองโดยปริยาย ไม่ยอมพัฒนาตัวเอง ไม่ชวนขวายเป็นใครรับสิ่งใหม่ๆ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว โลกหมุนไปเรื่อยๆ คนที่เก่งกว่าเราเกิดขึ้นได้เสมอ แต่ถ้าเรามัวแต่หลงตัวเองนั่นหมายถึงความหยวนะกำลังมาเยือนในชีวิตคุณ

พระคุณอื่น... ไหนเล่า... เท้าพ่อแม่
ประเสริฐแท้... ในน้ำใจ... ใครจะเหมือน

ท่านอุตสาหกรรม...เลี้ยงลูก ...ปลูกโพธิ์เพียร
ใครจะเหมือน... ไม่มีละ... พระสององค์

ขอลูก ๆ... นบনอบ...หมอบกราบไหว้
เทิดทูนไว้...ซึ่งพระองค์...ท่านทั้งสอง
อย่าทำชั่ว...มัวเมิน...เกินทำนอง
จักมัวหมอง...หมกไหม้...ในอเวจี

จงทำดี...จักได้มี.. มีมานะ
ไม่ลดละ.. สนองคุณ ...บุญรักษา
เกียรติคุณ...จักปรากฏ...ยศถา
แม้พระสัมมา...ก็สรรเสริญ...เจริญพร...

พระราชภาวนาวราจารย์ (หลวงพ่อดำเก็ง)

ครอบครัว พ่อแม่ผู้ให้กำเนิด เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตที่ทำให้เรามีทุกวันนี้ พึงระลึกถึงพระคุณ
ของท่านทั้งสองอยู่เสมอ และหมั่นกตัญญูกตเวทีในทุกเวลา ไม่มีคนสำเร็จคนใดเป็นคนอกตัญญู

“คุณประสบความสำเร็จในทุก ๆ ด้าน แต่ถ้าไม่ประสบความสำเร็จสาขาการเป็นลูกกตัญญู ก็ยังชื่อ
ว่าเป็นมนุษย์ที่ล้มเหลว” (ท่าน ว.วชิรเมธี)

- มุมมองต่อมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ หรือประสบการณ์ที่ประทับใจ

“รู้คิด รู้ธรรม รู้สำเร็จ”

ปรัชญาของมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ที่เราทุกคนทราบซึ่งกันเป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนาน
เท่าไรก็ยังคงยึดถือเป็นหลักในการใช้ชีวิตได้เสมอ

ไม่น่าเชื่อว่าเพียงเวลาแค่ 15 ปี มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ของเราจะเติบโตและพัฒนาไปได้ถึงเพียงนี้ ถ้า
ถามว่าคิดว่าเราจะมีวันนี้หรือไม่ ตอบได้เลยว่าคิด แต่ไม่ได้คิดว่าจะใช้เวลาได้เร็วขนาดนี้ นี่แสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพของทุกฝ่ายที่ช่วยกันผลักดันให้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปได้

มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่มีความเพียบพร้อมในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการศึกษา ประสบการณ์
และความสามารถของผู้บริหารและบุคลากร สิ่งอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือแม้แต่
โครงการในอนาคตต่างๆ ที่มีไว้เพื่อรองรับการเติบโตและพัฒนาของมหาวิทยาลัย

ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาดใหญ่ เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนอันดับต้นๆ ในประเทศไทย ที่มีอัตราการเติบโต และมีศักยภาพสูงไม่น้อยหน้าใคร เราสามารถบอกทุกคนได้อย่างภาคภูมิใจว่า “เราเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหาดใหญ่”

ในขณะที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาดใหญ่ นอกจากด้านการศึกษาแล้ว ก็ยังหากิจกรรมอื่นๆ เพื่อฝึกฝนทักษะของตัวเอง โดยได้รับโอกาสที่ดีในชีวิตอีกครั้งหนึ่ง คือได้รับคัดเลือกให้เข้าประกวดการแข่งขันแผนธุรกิจระดับประเทศ ซึ่งในครั้งนั้นทีมงานจากมหาวิทยาลัยมหาดใหญ่ก็ได้รับรางวัลชนะเลิศจากแผนธุรกิจการจัดงานศพครบวงจร

“คนเก่งจะเรียนรู้จากประสบการณ์ตัวเอง คนฉลาดจะเรียนรู้จากประสบการณ์ผู้อื่น”

จากประสบการณ์ดังกล่าว นอกจากทำให้เราได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นๆมากมายเกี่ยวกับการทำธุรกิจในโลกความเป็นจริงแล้ว ทำให้เราได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมอีกด้วย มิตรภาพดีๆ ที่หาซื้อไม่ได้จากทั้งอาจารย์และเพื่อนๆ เป็นประสบการณ์ที่ยังคิดตรึงใจจนถึงทุกวันนี้

- **สิ่งที่อยากจะฝากต่อรุ่นน้อง**

“เพราะแสวงหา มิใช่เพราะรอคอย
เพราะเชี่ยวชาญ มิใช่เพราะโอกาส
เพราะสามารถ มิใช่เพราะโชคช่วย
ดังนั้นแล้ว ลิขิตฟ้า หรือจะสู้มานะตน ” (ขงเบ้ง)

อยากจะทำให้กำลังใจทุกคนว่า เราสามารถกำหนดชีวิตตัวเองได้ ไม่ต้องรอให้โชคช่วย ไม่ต้องรอให้โอกาสมาถึง เราสามารถสร้างโอกาสได้ด้วยตัวเอง และมุ่งมั่นตั้งใจทำงานสำเร็จ จงภูมิใจว่าคุณก็เป็นมนุษย์มหัศจรรย์คนหนึ่งบนโลกใบนี้